

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Họ và tên: **NGUYỄN VĂN LỢI**

Sinh ngày: 23/8/1961.

Nơi thường trú: Phú Hòa – Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương.

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa XIV.

Ứng cử: Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bản thân với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV, tôi đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị là đại biểu Quốc hội, tôi đã tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội như: lập hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Cụ thể, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội tỉnh đã có gần 200 lượt ý kiến phát biểu, trong đó 148 lượt phát biểu ý kiến đóng góp cho các dự án luật.

Sau mỗi kỳ họp, tôi tham gia tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử của mình, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết; tham gia các hoạt động khảo sát, kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các nghị quyết của Quốc hội, tìm hiểu thực tế ở địa phương để giúp cho việc thảo luận và tham gia quyết định các vấn đề tại kỳ họp của Quốc hội.

Trên cương vị là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, tôi đã tổ chức để các đại biểu Quốc hội trong đoàn thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội; giữ mối liên hệ với Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong đoàn, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương và Văn phòng Quốc hội.

Trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, tôi đã cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Trong 4 tháng đầu năm 2021, kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước tiếp tục phát triển; các lĩnh vực phát triển toàn diện và tăng cao so cùng kỳ; công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai hiệu quả.

Thu ngân sách 4 tháng của tỉnh ước đạt trên 5.000 tỷ đồng, đạt 50% nghị quyết; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 28%; thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh cả về số dự án và số vốn đăng ký, với 24 dự án/326 triệu USD vốn đăng ký, vượt 62% so kế hoạch năm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; các chương trình mục tiêu quốc gia như giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện hiệu quả, chất lượng. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, ổn định, đặc biệt là trên tuyến biên giới. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu

HĐND các cấp được chu đáo, đúng quy trình, quy định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, việc thực hiện kiện toàn công tác cán bộ sau đại hội Đảng bộ các cấp được quan tâm; khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ, phục vụ doanh nghiệp, người dân tốt hơn. Chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể được nâng cao, có chương trình, dự án cụ thể, thiết thực, phong phú, gắn với cơ sở và đời sống nhân dân; chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới có nhiều tiến bộ.

Là đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của người đại biểu, thường xuyên đi cơ sở, tiếp xúc cử tri và nhân dân, kịp thời nghe phản ánh của cử tri để chỉ đạo các ngành chức năng xem xét giải quyết.

Tôi nhận thức rất rõ việc được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm trước nhân dân tỉnh nhà. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin hứa sẽ nỗ lực cố gắng và quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt các nội dung chương trình hành động của bản thân đề ra.

Trên cương vị đại biểu Quốc hội, tôi sẽ duy trì tốt việc tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến cử tri, tiếp thu ý kiến và kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền; phản ánh những kiến nghị của cử tri thuộc tầm vĩ mô lên Quốc hội cũng như các bộ ngành Trung ương để giải quyết, đồng thời theo dõi, giám sát đến cùng việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì một trong những nhiệm vụ cốt lõi đó là hoàn thiện hệ thống pháp luật – đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Vì vậy, tôi sẽ tham gia tích cực, chủ động trong việc xây dựng luật. Một trong những thế mạnh của tôi đó là kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo trong bộ máy hành pháp nên hiểu rất rõ những sự chòng chéo trong các quy định của pháp luật, chòng chéo giữa luật này với luật kia gây khó khăn cho việc thực thi.

Trong nhiệm kỳ qua, tôi cũng như các đại biểu trong đoàn đã góp ý kiến, chỉ ra những bất cập trong nhiều luật và đã được chỉnh sửa hoàn thiện tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tiếp tục tham vấn ý kiến của cử tri cùng với kinh nghiệm thực tiễn để đóng góp ý kiến hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục sự chòng chéo, giảm các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhân dân và doanh nghiệp.

Cùng với công tác lập pháp, tôi sẽ lắng nghe ý kiến của cử tri, tham gia quyết định vào các chương trình kế hoạch phát triển của đất nước theo từng năm, từng giai đoạn; cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tiếp tục kiến nghị, đề xuất đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước đối với chính quyền địa phương, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Thưa quý cử tri!

Quốc hội của Việt Nam chúng ta có đặc điểm là cơ cấu đầy đủ đại các thành phần, giai tầng, lĩnh vực, vùng miền, thành phần dân tộc... Do vậy, ngoài bộ phận đại

biểu chuyên trách ở Trung ương, những ý kiến phản ánh từ thực tiễn, hơi thở của cuộc sống hàng ngày là rất quan trọng, nếu không có những ý kiến từ thực tiễn nhiều chủ trương, chính sách, nhiều luật, nghị quyết ban hành không thể đi vào cuộc sống.

Do vậy, tôi sẽ làm hết sức mình để các quyết sách của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc, từ yêu cầu phát triển của đất nước.

Song hành với nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, tôi sẽ không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhất chức trách nhiệm vụ hiện nay của mình:

1 - Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ thực hiện đạt và vượt 15 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra.

- Tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19.

- Tập trung chỉ đạo đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng; giao thông nông thôn; phát triển công nghiệp.

- Chăm lo phát triển doanh nghiệp; kịp thời chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

- Tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng nông thôn mới; chăm lo phát triển giáo dục – đào tạo, y tế; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

2 - Chỉ đạo đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh, nội chính, nhất là khu vực trên tuyến biên giới và tập trung chỉ đạo giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của người dân, các buổi tiếp công dân.

3 - Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, trong cán bộ, đảng viên.

4 - Lãnh đạo hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp hướng về cơ sở, người dân; có các chương trình, dự án cụ thể, thiết thực với nhân dân, cử tri trong tỉnh.

Bản thân xin hứa với cương vị, nhiệm vụ được giao cố gắng xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ có kiến nghị với các ban, bộ, ngành trung ương để xem xét giải quyết và hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tín nhiệm và bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

Xin chân thành cảm ơn!